



สาธารณรัฐซูดาน (Republic of Sudan)



เมืองหลวง คาร์ทูม

ที่ตั้ง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ระหว่างเส้นละติจูด 8-23 องศาเหนือ กับเส้นลองจิจูด 24-36 องศาตะวันออก พื้นที่รวม 1,861,484 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 6,819 กม. และมีชายฝั่งยาว 853 กม.

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับอียิปต์ 1,276 กม. ลิเบีย 382 กม.
ทิศใต้	ติดกับเซาท์ซูดาน 2,158 กม.
ทิศตะวันออก	ติดกับทะเลแดง 853 กม. เอริเทรีย 682 กม. และเอธิโอเปีย 744 กม.
ทิศตะวันตก	ติดกับชาด 1,403 กม. และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 174 กม.



ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเป็นเขตภูเขา และภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย

ภูมิอากาศ ร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย มีฝนตกช่วง เม.ย.-พ.ย.

ประชากร 48,109,006 (ปี 2566)

รายละเอียดประชากร ชาวอาหรับซูดานเป็นประชากรหลัก (70%) และอื่นๆ เช่น Fur Beja Nuba และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากกว่า 500 กลุ่ม อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ (ปี 2567) : วัยเด็ก (0-14 ปี) 40.1% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 56.7% วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 3.2% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 67.8 ปี เพศชายประมาณ 65.5 ปี เพศหญิงประมาณ 70.2 ปี อัตราการเกิด 33.1 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.1 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 2.6%

ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) 90.7% ศาสนาคริสต์ 5.5% นิกายท้องถิ่น 2.8 และอื่น ๆ 1%

ภาษา ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นอื่น ได้แก่ Nubian, Ta Bedawie และ Fur

การศึกษา อัตราการรู้หนังสือ 60.7% (ปี 2566)

การก่อตั้งประเทศ ซูดานได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร เมื่อ 1 ม.ค.2499 และตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองต่อเนื่อง โดยสงครามกลางเมืองช่วงแรกสิ้นสุดลงเมื่อปี 2515 และสงครามกลางเมืองครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อปี 2526 เนื่องจากรัฐบาลซูดานภายใต้การนำของประธานาธิบดี Gaafar Nimeiry ประกาศใช้กฎหมายอิสลามบริหารประเทศ ครอบคลุมถึงซูดานตอนใต้ ทำให้ชาวซูดานตอนใต้ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองกำลังต่อต้าน ชื่อ Sudan People's Liberation Movement (SPLM) นำโดยนาย John Garang และปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลนาย Gaafar Nimeiry โดยทำสงครามต่อต้านรัฐบาลยาวนานกว่าสองทศวรรษ ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นกว่า 4 ล้านคน และเสียชีวิต 2 ล้านคน กระทั่งเมื่อ ม.ค.2548 ทั้งสองฝ่ายบรรลุความตกลงสันติภาพ (Comprehensive Peace Agreement-CPA) กำหนดให้ซูดานเหนือและใต้มีโครงสร้างการปกครองที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น ให้ผู้นำของ SPLM เป็นรองประธานาธิบดีคนหนึ่งที่หนึ่ง จัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรค National Congress Party (NCP) ของรัฐบาลกับกลุ่ม SPLM ภายใต้ชื่อ Government of National Unity (GNU) แบ่งรายได้จากการส่งออกน้ำมันระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เท่า ๆ กัน และให้ฝ่ายใต้มีอำนาจปกครองตนเอง (autonomy)

เป็นเวลา 6 ปี ก่อนให้ประชาชนลงประชามติ ซึ่งผลการลงประชามติเมื่อ ม.ค.2554 ประชาชนฝ่ายใต้ 98% เลือกที่จะปกครองตนเอง นำไปสู่การประกาศเอกราชของซูดานใต้แยกจากซูดาน เมื่อ 9 ก.ค.2554 แต่ภายหลังการแยกตัวของซูดานใต้เกิดความขัดแย้งภายในซูดานระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มปลดปล่อยประชาชนซูดานเหนือ (Sudan People's Liberation Movement-North) หรือ SPLM-N และในพื้นที่ขัดแย้งดาร์ฟูร์ South Kordofan และ Blue Nile ทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากถึง 12 ล้านคน และส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะความขัดแย้งในดาร์ฟูร์เมื่อปี 2546 ทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนับล้านคน และเสียชีวิตนับแสนคน สหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาพยายามเข้ามาระงับเหตุ และจัดตั้งภารกิจกองกำลังสันติภาพผสมระหว่างสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาในดาร์ฟูร์ (UNAMID) เมื่อปี 2550 กระทั่งประกาศยุติภารกิจและถอนกำลังประจำการออกจากซูดาน เมื่อ 31 ธ.ค.2563 นอกจากนี้ ซูดานยังมีปัญหาผู้ลี้ภัยจากประเทศข้างเคียง เช่น เอธิโอเปีย ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเซาท์ซูดาน ขณะที่การให้ความช่วยเหลือทำได้ยากลำบาก เพราะปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธและสภาพการคมนาคม

วันชาติ 1 ม.ค. (ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2499)

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้ายจัดระหว่าง 13-16 เม.ย.2558 โดยมีนายอุมร์ ฮะซัน อะห์มัด อัลบะซีร์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ก่อนจะถูกรัฐประหารโดยกองทัพ เมื่อ 11 เม.ย.2562 หลังจากนั้น ซูดานตั้งสภาปกครอง (Sovereign Council) เมื่อ 17 ส.ค.2562 ให้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยมี พล.อ.อับเดล ฟัตตาห์ อัล-บวร์ฮาน เป็นประธานสภาปกครอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ซูดานยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ที่เริ่มตั้งแต่ 15 เม.ย.2566

ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝ่ายบริหาร กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และแต่งตั้งกรม. แต่หลังเกิดการรัฐประหารเมื่อ 11 เม.ย.2562 สภาปกครอง (Sovereignty Council-SC) เข้าทำหน้าที่บริหารประเทศชั่วคราว มีสมาชิกจากทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนรวม 11 คน และหลังการรัฐประหารเมื่อ 25 ต.ค.2564 ได้เพิ่มสมาชิก SC รวมเป็น 14 คน โดยมี พล.อ.อับเดล ฟัตตาห์ อัล-บวร์ฮาน อดีตประธานสภาทหารเพื่อการเปลี่ยนผ่านของซูดาน (Transitional Military Council-TMC) ทำหน้าที่ประธานสภาปกครอง พล.ท. Mohammed Hamadan Dagalo ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภา และนาย Osman Hussein เป็น นรม.รักษาการตั้งแต่ 19 ม.ค.2565 หลังนาย Abdalla Hamdok ลาออกจากตำแหน่ง

ฝ่ายนิติบัญญัติ : ทำหน้าที่ออกกฎหมาย ข้อมติ และจัดให้มีการไต่สวนในเรื่องที่มีความสำคัญ ให้ความเห็นชอบงบประมาณและภาษี ประกอบด้วย 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา (Council of States หรือ Majlis al-Wilayat) มีสมาชิก 54 คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม วาระ 6 ปี และ 2) สภาผู้แทนราษฎร (National Assembly หรือ Majlis Watani) มีสมาชิก 426 คน โดย 213 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ส่วนที่เหลือมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (ในจำนวนส่วนที่เหลือนี้เป็นหญิง 128 คน) วาระ 6 ปี

ฝ่ายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลอื่น ๆ

พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Democratic Unionist Party (DUP) ตั้งเดิม พรรค Democratic Unionist Party พรรค Umma Federal Party (UFP) พรรค Popular Congress Party (PCP) พรรค Umma Party (UP) พรรค Umma Reform and Development Party (URDP) และพรรค Muslim Brotherhood (MB)

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของซูดานพึ่งพาการส่งออกน้ำมัน ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม แม้อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาการสู้รบในดาร์ฟูร์ที่เป็นสงครามกลางเมือง และการขาดแคลนระบบสาธารณสุขในพื้นที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ทำให้ประชาชนมีระดับความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานความยากจน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาคบริการ การพัฒนาสาธารณสุขภาค และภาคการเกษตรก็มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการจ้างงาน โดยภาคการเกษตรมีการจ้างงานสูงสุด

ผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง ลูกเดือย ข้าวสาลี กัมอหารับ (เป็นสารประกอบธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสารไฮโดรคอลลอยด์ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร) อ้อย มันแกว มะม่วง มะละกอ กลัวยหอม มันฝรั่งหวาน งา แคะ และปศุสัตว์ ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำมัน สิ่งทอ ซีเมนต์ น้ำมันรำข้าว น้ำตาล สมุนไพรที่ใช้ในการทำสบู่ รองเท้า น้ำมันกลั่น เวชภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ การประกอบรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก

การแยกตัวของซูดานได้ออกจากสาธารณรัฐซูดานเมื่อ ค.ศ.2554 ทำให้สาธารณรัฐซูดานสูญเสียแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่และรายได้จากน้ำมัน (คิดเป็น 95% ของการส่งออกทั้งหมด) ส่งผลกระทบต่อค่าเงินและเศรษฐกิจของซูดานอย่างมาก นอกจากนี้ ประชาชนนำเงินไปซื้อ-ขายในตลาดมืดที่ให้ราคาดีกว่าธนาคาร เนื่องจากค่าเงินปอนด์ซูดานอ่อนค่าลงมาก ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อสูง และรัฐบาลซูดานลดการอุดหนุนการนำเข้าข้าวสาลีและเชื้อเพลิง ทำให้ประชาชนประสบความยากลำบาก รัฐบาลจึงพยายามแก้ปัญหาโดยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทางเลือกจากนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการใช้เงินอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพราะนำไปสู่ปัญหาอื่น เช่น เงินเฟ้อ และการคอร์รัปชันโดยอาศัยส่วนต่างของราคาน้ำมัน ทั้งนี้ ซูดานต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เมื่อ ค.ศ.2563 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 40% ของงบประมาณประจำปีของซูดาน

สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการปะทะกันระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ซึ่งมีได้สังกัดกองทัพซูดาน เมื่อ 15 เม.ย.2566 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของซูดาน

สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ปอนด์ซูดาน (Sudanese Pound)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 601.50 ปอนด์ซูดาน

อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 บาท : 18.10 ปอนด์ซูดาน (ต.ค.2567)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 2,687 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2567 ของ IMF)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -12%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 546.71 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 13,589,630 คน (ปี 2566 ของธนาคารโลก)

อัตราการว่างงาน : 20.6% (ปี 2565)

อัตราเงินเฟ้อ : 245.3% (ปี 2566)

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี กัมอหรีบ อ้อย มันสำปะหลัง มะม่วง มะละกอ

ผลผลิตอุตสาหกรรม : น้ำมัน ใยฝ้าย สิ่งทอ ซีเมนต์ น้ำมันชนิดรับประทานได้ น้ำตาล

ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 2,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2566 ของ IMF)

มูลค่าการส่งออก : 4,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก : น้ำมันดิบ ทองคำ พืชน้ำมัน เมล็ดงา แกะ และแพะ

คู่ค้าส่งออกที่สำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย จีน ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย

มูลค่าการนำเข้า : 7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : ข้าวสาลี น้ำตาลทราย ยาและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์ ยางรถยนต์ และสิ่งทอ

คู่ค้านำเข้าที่สำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อียิปต์ ตุรกี

คู่ค้าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน อินเดีย

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมัน แห่แร่เหล็ก ทองแดง โครเมียม สังกะสี ทังสแตน แร่ไมกา เงิน ทองคำ และไฟฟ้าพลังน้ำ

การทหารและความมั่นคง

การทหาร : ไม่ปรากฏข้อมูลงบประมาณด้านการทหาร กำลังพลรวม ทหาร 104,300 นาย โดยทหารแยกเป็น ทบ. 100,000 นาย ทร. 1,300 นาย และ ทอ. 3,000 นาย และมีกองกำลังกึ่งทหาร 60,000 นาย

ยุทโธปกรณ์สำคัญ : ทบ. ได้แก่ รถถังหลัก (MBT) รถถังเบา (LT TK) รถหุ้มเกราะลาดตระเวน (RECCE) (รุ่น BRDM-2 และรุ่น Cayman BRDM) ยานรบทหารราบหุ้มเกราะ (IFV) (รุ่น BMV รุ่น BTR BTR-80A และรุ่น WZ-523) ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะ (APC) ยานหุ้มเกราะอเนกประสงค์ (AUV) อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง (MSL) ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังต่อสู้รถถัง (RCL) และปืนต่อสู้รถถัง ปืนใหญ่ประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และปืนครก (MOR) จรวดต่อสู้อากาศยานพื้นสู่อากาศ (SAM) และปืนต่อสู้อากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED)

ทร. ได้แก่ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝั่ง 12 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 5 ลำ เรือสนับสนุน 4 ลำ

ทอ. ได้แก่ บ.ขับไล่ (FTR) 22 เครื่อง บ.โจมตี (ATK) 12 เครื่อง บ.โจมตีภาคพื้นดิน (FGA) 3 เครื่อง บ.ด้านข่าวกรอง เฝาระวัง และลาดตระเวน (ISR) 2 เครื่อง บ.ขนส่ง (TPT) 19 เครื่อง และ บ.สำหรับการฝึก (TRG) มากกว่า 11 เครื่อง ฮ.โจมตี (ATK) 11 เครื่อง ฮ.อเนกประสงค์ (MRH) 3 เครื่อง ฮ.ขนส่ง (TPT) 16 เครื่อง อากาศยานไร้คนขับรุ่น CH-3 และรุ่น CH-4 จรวดต่อสู้อากาศยานพื้นสู่อากาศ (SAM) ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ (AAM) ขีปนาวุธนำทางด้วยเรดาร์ (ARH) และดาวเทียมถ่ายภาพ (SRSS-1) 1 ดวง

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

1) สถานการณ์ความไม่สงบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกองทัพชุดานกับกองกำลังกึ่งทหาร (Rapid Support Forces-RSF) ที่เริ่มตั้งแต่ เม.ย.2567 ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลาย เนื่องจากผู้นำทั้งสองฝ่าย ได้แก่ พล.อ.อับเดล ฟัตตาห์ อัล-บวร์ฮาน ประธานาธิบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของชุดาน กับ พล.อ.โมฮาเหม็ด ฮัมดาน ดากาโล (หรือเฮเมดตี) รองประธานาธิบดีและผู้บัญชาการ RSF ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบยังคงดำเนินต่อไปในเมืองสำคัญทั่วประเทศ ศูนย์กลางของความรุนแรงอยู่ที่กรุงคาร์ทุมเมืองหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกองทัพชุดาน และเมืองดาร์ฟูร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ RSF

2) วิถีชีวิตด้านมนุษยธรรมในชุดานมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยปัจจุบันมียอดผู้พลัดถิ่นชาวชุดาน รวมประมาณ 11 ล้านคน แบ่งเป็น 1) ผู้พลัดถิ่นภายในชุดาน 8.1 ล้านคน และ 2) ผู้ลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ชุดานใต้ ชาด อียิปต์ เอธิโอเปีย และแอฟริกากลาง ประมาณ 2.9 ล้านคน นอกจากนี้ชาวชุดานกว่า 28 ล้านคน อยู่ในภาวะอดอยากรุนแรง กรณีดังกล่าวประชาคมและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาจต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวชุดานเพิ่มเติม

3) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต่ำ จากปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาอาหารปรับตัวสูง จากเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 วิฤตส์เซีย-ยูเครน ทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขเพื่อลดราคาสินค้า พลังงาน และขนส่งในประเทศ รวมถึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติ

4) การเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการสร้างเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) บนแม่น้ำ Blue Nile ของเอธิโอเปีย ระหว่างชุดาน อียิปต์ และเอธิโอเปีย ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย แม้ว่าเอธิโอเปียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งเขื่อนจะร่วมกับประเทศผู้ใช้แม่น้ำไนล์จัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำไนล์ (Nile River Basin Commission-NRBC) และประกาศใช้ข้อตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำไนล์ Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA) เพื่อการใช้ทรัพยากรแม่น้ำไนล์อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อ 13 ต.ค.2567 แต่ชุดานและอียิปต์คัดค้าน เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนและไม่ลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าว

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCs, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU,

ISO, ITSO, ITU, LAS, MI-GA, NAM, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผู้สังเกตการณ์)

การขนส่งและโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน 67 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ ท่าอากาศยานคาร์ตูม เส้นทางรถไฟระยะทาง 7,251 กม. ถนนระยะทาง 31,000 กม. และการเดินทางโดยเรือในแม่น้ำไนล์ (Blue Nile และ White Nile) ระยะทาง 4,068 กม. ท่าเรือสำคัญ ได้แก่ Port Sudan สำหรับการโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานให้บริการประมาณ 141,922 เลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 34,198,859 เลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +249 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 13,311,404 คน หรือ 30.87% ของประชากรทั้งหมด (ปี 2561) รหัสอินเทอร์เน็ต .sd เว็บไซต์การท่องเที่ยว: <http://www.sudan.net/travel.php>

การเดินทาง สายการบินของไทยไม่มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-คาร์ตูม แต่สามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินที่หลากหลาย เช่น Emirates Airlines, Ethiopian Airways, Turkish Airlines และ Gulf Air โดยใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 12 ชม. เวลาที่ชูดานช้ากว่าไทยประมาณ 5 ชม.

ความสัมพันธ์ไทย-ซูดาน

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

ไทยกับซูดานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อปี 2525 โดยไทยมอบหมายให้ สอท.ไทย ณ กรุงไคโร มีเขตอาณาครอบคลุมซูดาน อียิปต์ จิบูตี และเอริเทรีย ขณะที่ซูดานเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย เมื่อปี 2559 ก่อนจะปิดชั่วคราว เมื่อ ก.ค.2564 ด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ และมอบหมาย สอท.ซูดาน ณ กัวลาลัมเปอร์ มีเขตอาณาครอบคลุมไทยแทน เพื่อกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และด้านวิชาการ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ทางการค้า ซูดานเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 150 ของไทยเมื่อปี 2566 มูลค่าการค้าอยู่ที่ 24.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (823.19 ล้านบาท) ไทยส่งออกมูลค่า 23.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (783.08 ล้านบาท) นำเข้ามูลค่า 1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (40.11 ล้านบาท) ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 21.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (742.98 ล้านบาท) ขณะที่มูลค่าการค้าห้วง ม.ค.-ส.ค.2567 อยู่ที่ 16.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (586.87 ล้านบาท) ไทยส่งออกมูลค่า 13.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (488.87 ล้านบาท) นำเข้ามูลค่า 2.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (98 ล้านบาท) สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปซูดาน อาทิ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าฝ้าย เคมีภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากซูดาน อาทิ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสินแร่โลหะ ขณะที่ข้อตกลงทางการค้าและการเจรจาวิภาคิหยุดชะงักเนื่องจากซูดานอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองตั้งแต่ 15 เม.ย.66



พล.อ.อับเดล ฟัตตาห์ อัล-บวร์ฮาน
Gen.Abdel Fattah al-Burhan

ตำแหน่ง	ประธานสภาปกครองซูดาน (Sovereign Council)
เกิด	11 ก.ค.2503 (อายุ 65 ปี/ปี 2568) ที่หมู่บ้าน Gandatu รัฐ River Nile ทางตอนเหนือของกรุงคาร์ตุม ซูดาน มีชื่อเต็มว่า Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
สถานภาพ	สมรสแล้ว มีบุตร 3 คน
การศึกษา	วิทยาลัยการทหารซูดาน จากนั้นศึกษาต่อที่อียิปต์และจอร์แดน
ประวัติการทำงาน	ก.พ.2562 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมจเรทหาร (General Inspector) กองทัพอากาศ โดยประธานาธิบดีอุมร์ ฮะซัน อะห์มัด อัลบะซีร์
ประวัติทางการเมือง	12 เม.ย.-20 ส.ค.2562 - ประธานสภาทหารเพื่อการเปลี่ยนผ่านของซูดาน (Transitional Military Council-TMC) โดยภายหลังดำรงตำแหน่ง มีคำสั่งให้ปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดที่ถูกจับกุมโดยอดีตประธานาธิบดีอุมร์ ฮะซัน อะห์มัด อัลบะซีร์ พ.ค.2562 - เดินทางเยือนอียิปต์ (เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะผู้นำซูดาน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ตามลำดับ 21 ส.ค.2562 - ประธานสภาปกครองซูดาน (Sovereign Council)



คณะรัฐมนตรีชูดาน

นรม. (รักษาการ)	Osman Hussein
รรมว.กิจการ ครม.	Khaled Omar
รรมว.กระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร	Hamza Baloul
รรมว.กระทรวงกลาโหม	Yassin Ibrahim
รรมว.กระทรวงศึกษาธิการ	Mohammed al-Amin Al Tom
รรมว.กระทรวงพลังงาน	Jaden Ali
รรมว.กระทรวงรัฐบาลกลาง	Butheina Dinar
รรมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ	Gibril Ibrahim
รรมว.กระทรวงการต่างประเทศ	Mariam al-Mahdi
รรมว.กระทรวงสาธารณสุข	Omar El Najeeb
รรมว.กระทรวงอุดมศึกษา	Intisar al-Zein Sghairyoun, Dr.
รรมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า	Ibrahim El Sheikh
รรมว.กระทรวงมหาดไทย	Ezzeldin El Sheikh
รรมว.กระทรวงชลประทานและทรัพยากรน้ำ	Yasser Abbas
รรมว.กระทรวงยุติธรรม	Nasr al-Din Abdel Bari
รรมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม	Taysir El Nourani
รรมว.กระทรวงปศุสัตว์	Hafez Nabi
รรมว.กระทรวงกิจการศาสนา	Nasr al-Din Mufreh
รรมว.กระทรวงคมนาคมและสาธารณูปโภค	Mirghani Mousa
รรมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา	Yousef El Dai
รรมว.กระทรวงการสื่อสาร	Hashem Hasabelrasoul
รรมว.กระทรวงการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ	Mohamed Ibrahim
รรมว.กระทรวงเหมืองแร่	Mohamed Abunumou
รรมว.กระทรวงพัฒนาสังคม	Mutasim Ahmed Saleh
รรมว.กระทรวงการค้า	Ali Jido

(ต.ค.67)